

ชื่อเรื่อง : ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Animals กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน : นางนงนุช กุลใจ

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านข่อยสูง อำเภอ ตรอน จังหวัดอุดรดิคตล์

### บทคัดย่อ

การรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ  
สื่อสารเรื่อง Animals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ  
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ ชุดกิจกรรม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง Animals  
ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิคตล์ปี  
การศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้อง รวม 9 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน  
ข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิคตล์ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้อง รวม 9 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง  
(Specific Purpose Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ประกอบด้วย 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Animal จำนวน 7 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 Pets เล่มที่ 2 Farm Animals เล่ม  
ที่ 3 Poultryes เล่มที่ 4 Reptiles เล่มที่ 5 Wild Animals เล่มที่ 6 Zoo Animals และเล่มที่ 7 Sea Animals  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง Animals กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของ  
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Animal กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลการหา  
ประสิทธิภาพ ( $E_1/E_2$ ) โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ( $X$ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $S$ ) เปรียบเทียบความแตกต่าง ( $D$ )  
และทดสอบค่า  $t$  ( $t$ -test)

ผลการพัฒนาพบว่า

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง  
Animal กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านข่อยสูง  
จำนวน 7 เล่ม พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Animal มีประสิทธิภาพ 83.65  
/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง  
Animal หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้คำในภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.75

จากการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Animal แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Animal กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ส่งผลให้นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Animal มีพัฒนาการการใช้คำสูงขึ้น ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด จึงเหมาะสม ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป